



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ที่ ๑๑๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยอาศัยความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ในการให้ข้อมูลข่าวสารนี้ ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรการนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องให้ประชาชนรับทราบ

เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบกับระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยคำนึงถึงการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ดังนี้

นายวรวิช ปานแสงเพชร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ให้มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
- ๒) ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
- ๓) รวบรวมและจัดให้มีข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เผยแพร่ ณ ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
- ๔) ดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ รวมถึงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องให้ประชาชนรับทราบ
- ๕) บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปแบบ
- ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ให้เจ้าหน้าที่...

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และมาตรการนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง หากมีอุปสรรคหรือปัญหา ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง